

## ความคิดเห็นจากแบบประเมินการจัดค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน

“รู้สึกประทับใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ เกี่ยวกับกิจกรรมเป็นอย่างดี พูดคุยสนุกเป็นกันเอง รวมถึงให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆรอบข้าง สร้างเสริมให้เกิดความกล้าแสดงออก และความมั่นใจว่า “ฉันทำได้” จากที่เคยลี้มไปแล้วหรือนึกภาพตัวเองตอนอนาคตไม่ออก กิจกรรมนี้ทำให้กลับมานึกถึงสิ่งที่สำคัญ เป้าหมายในชีวิต ซึ่งเป็นเชื้อที่กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ กลับมามองเห็นภาพเหล่านั้นอีกครั้ง”

ธนกร ศิริพงษ์โรจน์

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“เป็นค่ายที่ใช้เวลาแค่ 1 วัน แต่ได้รับความมั่นใจและความชัดเจนในชีวิตมากๆเลยคะ ตอนมาเรียนคณะบริหารก็เคยคิดถึง ความฝันของตัวเอง แต่ค่ายนี้ช่วยกระตุ้นให้หนูได้คิดและไตร่ตรอง เน้นย้ำ ความฝันของตัวเอง ว่าเราคิดอะไรอยู่ อยากทำอะไร เป็นค่ายที่ดีมากๆคะที่มีให้หนูตั้งแต่ปี 1 อยากให้มีต่อไปด้วยนะคะ กิจกรรมที่ทำได้ก็ทำได้ทุกคนทั่วถึง และเป็นผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นตื่นใจคะ เช่น ชูนิ้วกวาดแขน ชอบมากคะ เชื่อแล้วคะว่าแค่คิดก็ทำได้ ถ้าคิดดี ลงมือทำ จะสำเร็จเอง”

ชนากานต์ สิบตระกูล

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ได้วางแผนการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ได้วางแผนในการทำธุรกิจในอนาคตว่าต้องทำอะไร แนวไหน ต้องใช้กรอบแนวความคิด การปฏิบัติตนอย่างไร ได้รู้ว่าต้องเพิ่มทักษะในการทำธุรกิจในด้านไหนบ้าง เช่นเกือบทุกอาชีพในแต่ละคน ต้องใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในการติดต่อ สื่อสาร เป็นต้น”

ปัทมชญา ฤทธิโชติ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ปกติคนเราทุกคนมีความฝัน แต่ไม่เคยได้พูดได้บอกใคร เพราะคิดว่ามันคงเป็นไปได้ยาก สุดท้ายก็กลายเป็นแค่ความฝัน กลางอากาศ แต่วันนี้ได้เรียนรู้ว่า ฝันกลางอากาศมันไม่มีจริง ถ้าเรามี Passion อะไรก็เป็นไปได้ หนูเป็นคนที่ชอบกับคำว่า ความสำเร็จจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง และวันนี้ครูก็มาช่วยเพิ่มศรัทธาความฝันของหนู ขอขอบคุณนะคะ”

ธัญญลักษณ์ สันธนาถ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“เป็นค่ายที่ดีมากๆ มีการสอนให้รู้จักจินตนาการถึงความใฝ่ฝันของตนเอง โดยให้คิดเสมอว่า ภาพจินตนาการนั้นคือภาพที่เกิดขึ้นสร้างในอนาคตของตนเอง จากการทำไม่แน่ใจในอาชีพที่ตนเองต้องการ พอเข้าค่ายในครั้งนี้แล้ว ทำให้รู้จักตนเองมากขึ้น และทำให้รู้ว่าตนเองมีความต้องการในอาชีพไหน รู้สึกประทับใจท่านวิทยากรทั้งสองท่านเป็นอย่างมาก ท่านทั้งสองเป็นคนพูดเก่ง สามารถโน้มน้าวใจให้เราเกิดความสนใจ นอกจากนี้ท่านทั้งสองยังเป็นแบบอย่างให้กับผมได้เป็นอย่างมาก กับการพัฒนาตนเอง และทำในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ สำหรับความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายในครั้งนี้ ผมจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบุคลิกภาพและความสนใจของตนเองให้มากที่สุด ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับ”

วุฒวัฒน์ สุภา

นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

“ได้พบอาชีพฝันของตนเอง ซึ่งค่านี้เป็นการที่ให้ความรู้ ความมั่นใจในตนเอง ซึ่งสามารถทำให้เราคิดที่จะเริ่มวางแผนเกี่ยวกับอนาคตของเราให้ชัดเจนขึ้น โดยให้นึกถึงเป้าหมายหรือจุดหมายปลายทางที่เราอยากเป็นในอนาคต มาเป็นแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและกำลังใจในการเรียนในปัจจุบัน”

**เก็จมณี หม่องาม**

**นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่**

“ค่านี้สร้างแรงบันดาลใจให้กับหนูทำให้หนูมีความฝันที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้หนูมีแรงบันดาลใจ ทำให้หนูรักที่จะแสดงออก และทำให้หนูเห็นความชัดเจนในชีวิตข้างหน้า ขอขอบคุณมากๆนะคะ ตอนนี้หนูรู้แล้ว หนูก็จะตั้งใจและจะพยายามและจะมี Passion หนูมีความมั่นใจคะ ว่าหนูไปถึงจุดหมายได้”

**อัจฉรา จันทร์มณฑล**

**นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก**

“สิ่งที่ประทับใจคือ ได้ความรู้ใหม่ ได้รู้การวางแผนของชีวิต ได้มี passion ในการดำเนินชีวิต ได้รู้ว่าอาชีพในฝันคืออะไร ได้รู้อะไรอีกมากมาย ค่านี้ช่วยให้หนูตัดสินใจในการดำเนินชีวิตได้เร็วขึ้น และไปในทิศทางที่ดี”

**รัชฎาพร พรหมทัต**

**นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก**

“วิทยากรสามารถพูดดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี นักคณิตศาสตร์ที่พูดให้คนฟังได้เข้าใจ วิทยากรเก่งมาก ใช้ภาษาไทยได้ดี เลือกสรรคำมาใช้ได้ถูกต้องน่าฟัง สอนได้ดีและเข้าใจมาก เมื่อก่อนหนูอยากเป็นนักบินแต่ตอนนี้หนูค้นพบตัวเองแล้วว่าอยากเป็นนักธุรกิจ เพราะหนูมี Passion ในการเรียนเศรษฐศาสตร์ หนูชอบดูหุ้น ศึกษาเรื่องหุ้น เศรษฐกิจของโลก หนูรู้สึกว่าการเรียนเศรษฐศาสตร์จำเป็นและเป็นสิ่งที่ทำให้หนูอยากเรียนมากขึ้น หนูคิดว่าสิ่งที่เราได้เรียนหรือได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองรักเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เรามีความสุขไม่เบื่อหน่าย บางสิ่งไม่จำเป็นต้องวิไลสมารถ ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่คุณส่วนใหญ่นิยมกัน แต่ขอให้เป็นสิ่งที่เรารักเราก็มีความสุขมากแล้ว ขอคุณอ.หนู่มากนะคะที่ทำให้หนูค้นพบตัวเองหนูจะตั้งใจเรียนจะเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงก้องโลกให้ได้คะ”

**กัลยาณี แก้วมี**

**นักเรียนโรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย บุรีรัมย์**

“ประทับใจในทุกๆสิ่ง ทั้งกิจกรรม มีมากมาย ตอบโจทย์ได้ดีมาก ส่วนวิทยากรก็เข้าถึงเด็กๆได้ทั่วถึง ตอบปัญหาให้คำแนะนำต่อเด็กๆ เปิดประเด็นปัญหาได้น่าสนใจมากคะ ประทับใจมากจริงๆ สามารถเปลี่ยนชีวิตของหนูได้เลย จากที่ไม่เคยรู้จักคำว่า Passion จนตอนนี้ได้รู้จักและจำมันไว้ให้ดี ว่ามันสำคัญมากแค่ไหน”

**ไหมแก้ว กงศรี**

**นักเรียนโรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย บุรีรัมย์**

**หมายเหตุ** สามารถดูภาพบรรยายภาคค่าและข้อความที่ประทับใจหลังค่าได้ที่ แฟนเพจ Dr.Noam MathLover

# ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมค่าย

